

HĐND HUYỆN SA THẦY  
BAN PHÁP CHẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-BPC

Sa Thầy, ngày tháng 07 năm 2023

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

**Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.**

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính Phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND huyện thẩm tra Báo cáo số 465/BC -UBND, ngày 03/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, kết quả thẩm tra như sau:

### **I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA BÁO CÁO**

Ban Pháp chế HĐND huyện nhận thấy, nội dung báo cáo về cơ bản đã phản ánh sát thực tế tình hình công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo đã đi sâu phân tích đánh giá được thực trạng tình hình, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành; việc thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác chỉ đạo, điều hành; sự phối hợp với cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 tốt hơn.

### **II. VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực kinh tế, phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, công tác nội vụ, công tác quản lý bảo vệ rừng quản lý tài nguyên khoáng sản; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; cải cách hành chính Nhà nước; phổ biến giáo dục luật; kiểm tra chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, đối tượng người có công, kiểm tra công tác cấp phát gạo cứu đói; chính sách đào tạo nghề; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống hạn đảm bảo nước tưới sản xuất vụ đông xuân 2022-2023, chống sâu bệnh trên cây trồng và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, triển khai xây dựng các mô hình khuyến nông, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo tăng

cường quản lý trật tự xây dựng và quy hoạch đô thị; công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; công tác bình đẳng giới; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao công tác đối ngoại; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, quốc phòng an ninh năm 2023 trong nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện theo quy chế làm việc, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và các quy định của pháp luật. Chủ tịch, thành viên UBND huyện chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân rõ ràng; đảm bảo quy trình, quy định. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, đảm bảo được sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan chuyên môn của huyện và trách nhiệm của thành viên UBND huyện theo chức năng, lĩnh vực phân công.

Xác định năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sa Thầy lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện thông qua; Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều nỗ lực, tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh, Nghị quyết, Chương trình của Huyện ủy, HĐND huyện; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra ngay từ đầu năm và đạt được những kết quả khả quan trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó, nổi bật là xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Đặc biệt, để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nhiều lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Các ngành, các địa phương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, tập trung triển khai các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, xây dựng thôn, làng kiểu mẫu. Giáo dục & đào tạo, Y tế, Lao động thương binh xã hội tiếp tục được ổn định và có phần nâng lên.

Hoạt động trong công tác chỉ đạo, điều hành đạt nhiều kết quả; các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo được đảm bảo. Cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí có nhiều chuyển biến. Trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh được đảm bảo; đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Bộ máy chính quyền cấp huyện tiếp tục được củng cố, hoàn thiện.

### **III. VỀ HẠN CHẾ, TỒN TẠI**

Ban Pháp chế HĐND huyện thông nhất với nội dung báo cáo đánh giá về các tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2023 như:

- Triển khai hỗ trợ nhân dân trồng rừng còn chậm. thực hiện một số tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBĐTTTS và miền núi còn gặp nhiều khó khăn, đến nay chưa triển khai được.

- Thu ngân sách nhà nước còn đạt thấp, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất; Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép có lúc, một số nơi vẫn còn xảy ra; Chưa triển khai được các lớp đào tạo nghề cho lao động theo kế hoạch.

- Lãnh đạo, điều hành giải quyết một số việc còn chậm.

#### **IV. Ý KIẾN CỦA BAN PHÁP CHẾ**

Ban pháp chế thông nhất với đánh giá của UBND huyện. Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023, đề nghị UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy Chính quyền từ huyện đến cơ sở theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Nghị quyết đại hội Huyện đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết của BCH, BTV Huyện uỷ, nghị quyết của HĐND huyện để cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, giải pháp, biện pháp để chỉ đạo điều hành, quản lý, hoạt động kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh tốt hơn.

- Tăng cường chỉ đạo cơ sở, tổ chức các buổi làm việc, quan tâm, kịp thời giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, bức xúc tại địa phương góp phần nâng cao năng lực, chất lượng chỉ đạo điều hành để đạt được kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Trên đây là nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026, để các vị Đại biểu HĐND huyện có thêm cơ sở xem xét, thảo luận./.

#### ***Nơi nhận:***

- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- VP HĐND - UBND huyện;
- Lưu Ban pháp chế (29b).

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Đăng Khoa**

